

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV

Căn cứ Báo cáo số 93/BC-TTHĐND ngày 04/12/2023 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei về báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo số 10/BC-TTHĐND ngày 25/1/2024 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei về báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện trả lời, giải quyết trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV, cụ thể như sau:

## PHẦN I

### KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHÓA XV

#### I. Đối với xã Đắk Plô:

**1. Cử tri xã Đắk Plô:** Kiến nghị UBND huyện có ý kiến với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum sớm chỉ đạo Công ty Thanh Long thi công làm đường giao thông (ĐH81) Từ ngã ba xã Đắk Man vào xã Đắk Plô thực hiện công tác đền bù về đất đai, vật kiến trúc, cây hoa màu của người dân trước khi thực hiện các hạng mục tiếp theo.

\* **Trả lời:** Thực hiện theo đúng quy trình và thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trong thời gian qua, UBND huyện đã có ý kiến<sup>1</sup> đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đơn vị Chủ đầu tư) trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trước khi thực hiện thông báo thu hồi đất theo quy định. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện quy trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo quy định. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện song song, đồng thời các bước theo quy trình để thực hiện các nội dung liên quan dự án, trong đó có công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi theo quy định.

**2. Cử tri thôn Bung Koong và cử tri thôn Đắk Book, xã Đắk Plô:** Kiến nghị Điện lực huyện Đắk Glei kéo dây điện cho nhân dân tại thôn hiện nay có dựng trụ điện nhưng không kéo dây để đóng điện cho nhân dân ở khu vực nêu trên; đề nghị hạ thế và đóng điện lưới ba pha cho thôn Đắk Book.

<sup>1</sup> Tại Công văn số 2699/UBND-TNMT ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đắk Glei về việc phúc đáp Công văn số 4226/BCH-HC ngày 30/11/2023 của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum về đề nghị ban hành Thông báo thu hồi đất xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Đắk Man – Đắk Plô, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

**\* Trả lời:**

- Khu vực thôn Bung Koong đã được ngành điện đầu tư xây dựng mới lưới điện hạ thế chiều dài 225m thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum năm 2023. Hạng mục được nghiệm thu đóng điện trong tháng 11/2023 nhằm giải quyết đường dây sau công tơ khách hàng kéo về nhà xa trụ hạ thế hiện có của ngành điện. Hiện tại, Điện lực huyện đang khảo sát, lập phương án để xin vật tư (*thùng công tơ, cáp đấu nối xuống thùng công tơ ...*) chuyển công tơ khách hàng về gần nhà và hiện nay đã thực hiện xong.

- Khu vực thôn Đăk Book đã được ngành điện đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện từ 01 pha lên 03 pha thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum năm 2023. Hạng mục được nghiệm thu đóng điện trong tháng 11/2023 nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng điện 03 pha của bà con nhân dân. Hiện tại Điện lực đang khảo sát, lập phương án để xin vật tư (*kep răng hạ thế 95/35*) để chuyển công tơ khách hàng sang sử dụng lưới mới và thu hồi lưới cũ và đã hoàn thiện trong tháng 01/2024.

**3. Cử tri thôn Bung Koong, Bung Tôn xã Đăk Plô:** *Kiến nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét hỗ trợ cho một số hộ dân bị bỏ hoang đất tiếp tục thực hiện canh tác, sản xuất tại điểm quy hoạch khu tái định cư cũ nhưng do thay đổi không thực hiện. Một số hộ bị đình chỉ sản xuất để đền bù tái định cư cho nhân dân nhưng qua thời gian hơn 6 tháng dân bỏ hoang không làm tại vị trí đó mà đến nay lại điều chỉnh bố trí san ủi mặt bằng tái định cư cho hộ dân ở vị trí khác, chưa bồi thường cho một số hộ dân theo cam kết dừng sản xuất ở vị trí nêu trên.*

**\* Trả lời:** Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 với mục tiêu bố trí sắp xếp ổn định cho 71 hộ tại 04 điểm của 03 xã Đăk Long, Đăk Nhoong, Đăk Plô, trong đó xã Đăk Plô có 11 hộ được bố trí tái định cư.

Về vị trí thực hiện dự án: Tại thời điểm ban đầu khi khảo sát lập dự án, căn cứ theo ý kiến của Nhân dân thôn Bung Kon, chính quyền địa phương xã Đăk Plô<sup>2</sup> về lựa chọn và thống nhất vị trí thực hiện, chủ đầu tư phối hợp các đơn vị thực hiện khảo sát lập báo cáo đề xuất chủ trương, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 27/3/2023.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng triển khai thực hiện song song, đồng thời các bước về tổ chức lập dự án và thực hiện rà soát, xác định sơ bộ số liệu về bồi thường để tính toán trong chi phí dự án. Tuy nhiên, sau khi xem xét nội dung trình phê duyệt dự án của UBND huyện và thẩm định của các Sở ngành, UBND tỉnh đã yêu cầu rà soát, lựa chọn lại vị trí thực hiện dự án<sup>3</sup> theo nội dung Thông báo số 4393/TB-VP ngày 21/7/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế của đoàn liên ngành do lãnh đạo tỉnh chủ trì đã lựa chọn vị trí mới phù hợp các yêu cầu, đảm bảo hạn chế đào đắp, phù hợp để bố trí dân cư.

<sup>2</sup> Có ý kiến thống nhất của Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận xã Đăk Plô và Thôn Bung Koong.

<sup>3</sup> Do vị trí người dân và chính quyền lựa chọn ban đầu phải đào đất nhiều, trong khi chủ trương của UBND tỉnh chỉ san nền cục bộ và bố trí mặt bằng theo đường đồng mức.

Sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng phối hợp với UBND xã Đăk Plô tổ chức họp thôn và tại cuộc họp người dân cũng như chính quyền địa phương đã thống nhất lựa chọn lại vị trí mới tại thôn Bung Koong và Ban QLDA đầu tư xây dựng đã tổ chức khảo sát lập lại dự án tại vị trí mới và được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 30/8/2023, hiện nay dự án đã triển khai thi công tại vị trí mới.

Về hiện trạng đất tại vị trí lựa chọn tái định cư ban đầu chủ yếu là đất nông nghiệp người dân trồng mì và cây cà phê, trong quá trình phối hợp khảo sát và xác định sơ bộ số liệu chi phí bồi thường, chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan vẫn giữ nguyên hiện trạng đất và cây cối hoa màu trên đất, không có bất kỳ một tác động làm ảnh hưởng đến cây cối hoa màu, đất đai của các hộ dân<sup>4</sup> và phần diện tích này người dân vẫn canh tác bình thường. Do đó, không có cơ sở để thực hiện việc bồi thường như ý kiến đề nghị của cử tri.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với chính quyền địa phương xã Đăk Plô, thôn Bung Koong để thực hiện việc tuyên truyền, giải thích vận động đối với các hộ gia đình có liên quan để đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân, đồng thời đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định

## **II. Đối với thị trấn Đăk Glei:**

**1. Cử tri Nguyễn Trí Phương, thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei:** *Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí nạo vét lại hệ thống mương thoát nước từ trụ sở BHHX cũ dẫn ra đường Hồ Chí Minh, hiện nay hệ thống mương bị vùi lấp không đảm bảo việc thoát nước khi trời mưa lớn, dẫn đến tình trạng nước đọng gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho việc đi lại của người dân.*

\* **Trả lời:** UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Glei phối hợp với Trung tâm Môi trường và DVĐT và các phòng ban có liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng để đề xuất hình thức xử lý phù hợp. Trước mắt, đề nghị UBND thị trấn Đăk Glei, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh để hạn chế việc ứ đọng, nước (*đặc biệt là vào mùa mưa*). Về lâu dài, UBND huyện sẽ xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đầu tư hệ thống cống, rãnh bằng bê tông để đảm bảo thoát nước, không gây ngập úng,...

**2. Cử tri Hoàng Văn Minh thôn Đăk Dung thị trấn Đăk Glei:** *Trong thời gian qua huyện đã đầu tư làm vỉa hè đường Hồ Chí Minh từ thị trấn Đăk Glei đến xã Đăk Pék, góp phần giúp cho diện mạo của huyện ngày một khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên hiện vẫn còn một số đoạn chưa được quan tâm đầu tư đoạn từ nhà ông Vũ Đình Phùng đến ngã ba đoạn nhà bà Bé (thuộc thôn Đăk Dung). Đề nghị UBND huyện cân đối ngân sách tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh đoạn vỉa hè nói trên.*

\* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri. Hiện nay UBND huyện đang tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Glei đến năm 2040, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức rà soát, cập nhật quy hoạch, sau khi có chủ trương của cấp có thẩm

---

<sup>4</sup> Lý do đã thay đổi vị trí và lập lại dự án nên không thể triển khai được các bước tiếp theo như bước thiết kế bản vẽ thi công, bước lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công.

quyền UBND huyện sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch đảm bảo theo các quy định hiện hành.

**3. Cử tri Phạm Thị Mai thôn Đăk Dung thị trấn Đăk Gle:** *Tại thôn Đăk Dung hiện có một Trạm thú y cũ đã lâu không sử dụng, nhà công vụ đã xuống cấp, nền đất trũng thấp đọng nước khi mưa xuống, gây ô nhiễm và gây mất mỹ quan. Cử tri thôn Đăk Dung đề xuất UBND huyện xem xét, nghiên cứu giao lại đất Trạm thú y cũ để thôn san lấp xây dựng Hội trường thôn, hội trường hiện tại của thôn cũng đã xuống cấp lại nằm trên cao nên rất khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt, hội họp của bà con đặc biệt là với những người lớn tuổi.*

\* **Trả lời:** Trạm Thú y cũ tại thôn Đăk Dung thị trấn Đăk Gle đang là tài sản của Chi cục Chăn nuôi - Thú y thuộc Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Kon Tum quản lý, hiện nay đơn vị chưa bàn giao về cho UBND huyện quản lý, sử dụng. Vì vậy, UBND huyện chưa thể giao lại thôn Đăk Dung để san lấp xây dựng Hội trường thôn mới. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ có ý kiến đề nghị Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển giao về cho địa phương quản lý, xử lý. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ xem xét, giao tài sản nói trên về cho UBND thị trấn Đăk Gle quản lý, sử dụng cho nhu cầu của thôn.

**4. Cử tri Nguyễn Trí Phương, thôn 16/5 thị trấn Đăk Gle:** *Năm 2013 tại khu vực chợ Đăk Gle gia đình tôi có mua một lô đất và năm 2014 gia đình tôi đã làm xong bì a đổ và dự tính xây dựng nhà ở, tuy nhiên sau đó khu đất tại chợ trong đó có diện tích đất nhà tôi huyện lại đưa vào quy hoạch (từ 2015 đến nay) nhưng không thấy sử dụng vào mục đích gì? Hiện tại có nhiều hộ dân tại khu đất nói trên (nhà cửa xuống cấp, mùa mưa nước ngập úng) muốn xây dựng và sửa chữa nhà ở nhưng không được phép vì vướng đất quy hoạch. Bản thân tôi nói riêng và cử tri (Nguyễn Ba, Nguyễn Thị Bích Huệ, Nguyễn Thị Hường, Hồ My) thôn 16/5 nói chung đề nghị UBND huyện nên có Văn bản trả lời cho người dân biết bao giờ khu vực đất nói trên được đưa vào sử dụng đúng theo quy hoạch, hoặc nếu không thực hiện được thì nên gỡ bỏ quy hoạch để trả lại đất cho dân làm nhà ở và tăng gia sản xuất.*

\* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri, tại vị trí Chợ thị trấn Đăk Gle đã có nhiều ý kiến liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch. Hiện nay UBND huyện đang tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Gle đến năm 2040. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức rà soát, cập nhật quy hoạch tại vị trí này, sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, UBND huyện sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch đảm bảo theo các quy định hiện hành

**5. Cử tri A Veng, thôn Đăk Ra thị trấn Đăk Gle:** *Đề nghị Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Gle quan tâm lắp đặt điện công lộ đoạn đường từ nhà ông A Dên đến nhà ông A Veng (thôn Đăk Ra) để thuận lợi cho việc đi lại của người dân vào ban đêm, vì đường này là đường liên xã, lưu lượng xe và người qua lại đông, đồng thời đoạn đường này là đoạn đường dốc nên lưu thông vào ban đêm rất nguy hiểm.*

\* **Trả lời:** Ý kiến của cử tri đơn vị xin tiếp thu và giải trình như sau: Đoạn đường từ nhà ông A Dên đến nhà ông A Veng (thôn Đăk Ra) có chiều dài khoảng 240 m hiện nay đã có 06 trụ điện bê tông nhưng chưa có hệ thống đường điện chiếu sáng.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của UBND huyện còn hạn hẹp nên chưa thể bố trí được kinh phí lắp đặt được đường điện chiếu sáng công cộng trên.

**6. Cử tri Hoàng Văn Minh thôn Đăk Dung thị trấn Đăk Glei:** *Một số hộ dân tại xóm cầu treo thôn Đăk Dung thắc mắc đến bây giờ vẫn chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì vướng đất quy hoạch, việc quy hoạch vị trí này đã gần 30 năm rồi nhưng đến nay vẫn chưa thấy dự án nào được thực hiện. Cử tri thôn Đăk Dung đề nghị UBND huyện nên có văn bản trả lời cho người dân biết.*

**\* Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Hiện nay UBND huyện đang tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Glei tầm nhìn đến năm 2040. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức rà soát, cập nhật quy hoạch, sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền UBND huyện sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch đảm bảo theo các quy định hiện hành.

### **III. Đối với xã Mường Hoong:**

**Cử tri A Lúa, thôn Ngọc Nang; Y Hồng, thôn Xa Úa; A Thoan, Thôn Mồ Po; A Bương, thôn Ngọc Lâng; A Phôn, Thôn Tu Răng, xã Mường Hoong kiến nghị:** *Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm mới đoạn đường giao thông từ thôn Làng Mới đến Làng Tân Túc cũ (nay là Thôn Ngọc Nang), vì hiện nay đoạn đường này đã bị hư hỏng nặng gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân ở 05 thôn.*

**\* Trả lời:** Đoạn đường giao thông từ thôn Làng Mới đến thôn Tân Túc cũ (nay là thôn Ngọc Nang) trước đây đã được đầu tư, tuy nhiên hiện nay một số đoạn đã xuống cấp, bị hư hỏng nặng. Nhu cầu và ý kiến của cử tri là chính đáng. Do đó, UBND huyện giao UBND xã Mường Hoong chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, xem xét đưa vào danh mục duy tu sửa chữa hàng năm của cấp xã để phục vụ nhân dân (Nguồn vốn đã được UBND huyện giao UBND xã Mường Hoong tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 20/12/2023). Trong trường hợp cần thiết phải đầu tư mới, đề nghị UBND xã Mường Hoong phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất danh mục đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030 hoặc Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030 theo quy định. Đồng thời, UBND xã Mường Hoong có trách nhiệm thông tin về tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri để được biết, theo dõi.

### **IV. Đối với xã Đăk Man**

**Cử tri Y Hối, thôn Đông Nay, xã Đăk Man:** *Kiến nghị Điện lực huyện Đăk Glei quan tâm làm 03 trụ điện cho 10 hộ dưới gầm cầu của thôn Đông Nay, vì hiện nay 10 hộ này sử dụng cây bời lờ để tạm kéo dây làm trụ điện không đảm bảo an toàn tính mạng người dân trong mùa mưa bão.*

**\* Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện khảo sát thực tế tại điểm cử tri kiến nghị, hiện khu vực trên có 09 hộ dân đang kéo điện về nhà sử dụng cách trụ cuối hạ thế (trụ A-8) thuộc đường dây hạ thế sau TBA Đăk Man 2, chiều dài khoảng 200 mét.

- Điện lực huyện Đăk Glei đã đăng ký danh mục đầu tư xây dựng năm 2025 gửi Công ty Điện lực Kon Tum (Công văn đăng ký số 1006/BC-ĐLDGL ngày 12 tháng

12 năm 2023). Hiện tại đang chờ cấp trên thẩm tra, phê duyệt danh mục, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện để giải quyết nhu cầu của bà con Nhân dân.

## **V. Đối với xã Đăk Nhoong**

**Cử tri xã Đăk Nhoong:** Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu cấp có thẩm quyền bàn giao một số điểm trường không còn sử dụng về cho địa phương để giao cho thôn quản lý (Điểm trường Mầm non Đăk Brôi, Đăk Nhoong; điểm trường Mầm non thôn Rook Mệt, Nhà vệ sinh điểm trường Tiểu học thôn Đăk Nớ).

### **\* Trả lời:**

- Đối với điểm trường Mầm non thôn Đăk Brôi, hiện có 01 phòng học được xây dựng năm 2017, năm học 2023-2024 Trường Mầm non xã Đăk Nhoong đang sử dụng cho việc dạy và học nên không thể bàn giao về cho địa phương quản lý sử dụng được.

- Đối với điểm trường Mầm non thôn Đăk Nhoong, nhà trường đã tiến hành làm biên bản bàn giao về UBND xã Đăk Nhoong tạm thời quản lý, sử dụng.

- Đối với điểm trường Mầm non thôn Rook Mệt là khu đất trống chưa có phòng học, nhà trường đã tiến hành lập biên bản bàn giao đất về UBND xã Đăk Nhoong quản lý, sử dụng.

- Đối với các điểm trường thuộc Trường Tiểu học – THCS xã Đăk Nhoong: Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học & THCS xã Đăk Nhoong có 18 lớp với 452 học sinh được tập trung dạy ở điểm chính và 02 điểm trường lẻ là điểm trường thôn Đăk Nhoong và điểm trường thôn Rook Nằm. Có 05 điểm trường không tổ chức dạy gồm: Điểm trường thôn Đăk Brôi, thôn Rook Mệt, thôn Đăk Nớ, thôn Đăk Ung, thôn Đăk Ga, trường đã tạm bàn giao cơ sở vật chất về địa phương quản lý, sử dụng.

## **VI. Đối với Xã Đăk Kroong:**

**1. Cử tri A Nội, thôn Núi Vai, xã Đăk Kroong:** Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei rà soát, lắp đặt trụ điện cho các hộ dân trong thôn, hiện nay các hộ tự chặt cây tạm để kéo điện về sinh hoạt, về lâu dài dễ gây mất an toàn trong sử dụng điện.

**\* Trả lời:** UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Khu vực khách hàng sử dụng điện trên được cấp điện từ đường dây hạ thế sau TBA Núi Vai.

- Năm 2024, Công ty Điện lực Kon Tum đã phê duyệt đầu tư hạng mục: Nâng cấp, cải tạo đường dây hạ thế sau TBA Núi Vai, thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum năm 2024 (Theo Quyết định số 3714/QĐ-KTPC ngày 28/9/2023 của Công ty Điện lực Kon Tum). Hạng mục đã thi công hoàn thành trong quý II/2024 nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng điện của bà con Nhân dân.

**2. Cử tri A Than, thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong:** Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei rà soát, kéo thêm dây điện và trụ điện dọc theo đường Hồ Chí Minh cho các hộ dân từ nhà bà Mận đến nhà ông A Hùng.

**\* Trả lời:** UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Khu vực trên hiện có khoảng 18 hộ dân đang kéo điện vượt đường Hồ Chí Minh về nhà sử dụng cách xa trụ cuối hạ thế ngành điện khoảng 300 mét.

Trong năm 2024, Công ty Điện lực Kon Tum đã phê duyệt đầu tư hạng mục: Xây dựng mới đường dây trung, hạ thế và TBA Đăk Gô 4; thuộc công trình: Hoàn

thiện lưới điện THA khu vực huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum năm 2024 (*Theo Quyết định số 3714/QĐ-KTPC ngày 28/9/2023 của Công ty Điện lực Kon Tum*). Hạng mục công trình đã thi công hoàn thành trong quý II/2024 nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng điện của bà con Nhân dân.

**3. Cử tri A Thông, Phạm Văn Toàn, thôn Đăk Wâk, xã Đăk Kroong:** *Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư làm mới cầu treo đi khu sản xuất nhóm 1 thôn Đăk Wâk, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.*

\* **Trả lời:** Qua rà soát danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 20/NQ -HĐND HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Glei; các hạng mục công trình theo nhu cầu của cử tri không nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian tới, khi được Trung ương, tỉnh bổ sung kinh phí và phân cấp về cho huyện, UBND huyện sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng các dự án, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

#### **VII. Đối với Xã Đăk Môn:**

**Cử tri A Thảo - thôn Ri Mệt:** *Đề nghị UBND huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện quan tâm xây dựng khu ký túc xá riêng cho các em học sinh không thuộc diện học sinh bán trú hiện đang theo học tại các Trường học trên địa bàn huyện để có chỗ ở đảm bảo, an tâm học tập.*

\* **Trả lời:** Con ông A Thảo thôn Ri Mệt xã Đăk Môn là em A Phở đang học lớp 10, Trường THPT Lương Thế Vinh. Thẩm quyền quản lý các đơn vị trường học cấp THPT, Phổ thông DTNT trên địa bàn huyện thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, UBND huyện xin tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri và trong thời gian tới sẽ đề xuất, kiến nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, xem xét đầu tư nhằm tạo điều kiện cho con em trên địa bàn huyện đảm bảo sinh hoạt, an tâm học tập.

#### **VIII. Đối với Xã Đăk Pék:**

**1. Cử tri thôn 14B, xã Đăk Pék kiến nghị:** *Hiện nay đoạn đường từ cổng chào của thôn đi vào Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék đã hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí kinh phí sửa chữa hoặc nâng cấp tuyến đường này để thuận lợi cho đi lại sản xuất của người dân.*

\* **Trả lời:** Trong năm 2024, cấp có thẩm quyền đã bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào Trụ sở xã Đăk Pék như nguyện vọng của cử tri. Hiện nay, UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai các bước theo quy trình để thực hiện sửa chữa và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

**2. Cử tri A Năm, thôn Pêng Sal Pêng xã Đăk Pék kiến nghị:** *Trước đây nền nhà của gia đình tôi và trụ điện cao hơn so với mặt đường, nay gia đình đã hạ nền bằng mặt đường, trụ điện cao hơn nền nhà có nguy cơ bị ngã, đổ. Hiện nay gia đình đã xây kè xung quanh trụ nhưng không đảm bảo an toàn. Vậy đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei quan tâm khắc phục để đảm bảo an toàn cho gia đình cũng như người dân*

*xung quanh.*

\* **Trả lời:** Điện lực đã cử nhân viên trực tiếp khảo sát điểm cử tri A Năm kiến nghị. Qua kiểm tra, trụ điện trên thuộc đường dây hạ thế sau TBA Peng Seng Peng, hiện gia đình đang xây kè xung quanh vị trí trụ điện. Điện lực đã làm việc với gia đình ông A Năm để thống nhất phương án xử lý, di dời trụ điện xuống bằng nền đường hiện trạng nhằm đảm bảo an toàn về lâu dài và đã triển khai thực hiện từ tháng 01/2024.

**3. Cử tri A Huy, thôn Măng Rao, xã Đăk Pék kiến nghị:** *Đề nghị điện lực huyện Đăk Glei di dời trụ điện ra khỏi đất ở của ông A Vị và đất ở của bà Y Péo vì những cột điện này gây ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của những hộ nói trên.*

\* **Trả lời:** Điện lực đã cử nhân viên trực tiếp khảo sát điểm cử tri A Huy kiến nghị. Vị trí trụ điện này là trụ trạm biến áp Măng Rao, nằm trong phần đất của ông A Vị và bà Y Péo, hiện đang canh tác trồng lúa.

Trụ trạm biến áp Măng Rao (vị trí BT11) thuộc công trình do UBND huyện đầu tư năm 2003 để cấp điện phục vụ nhân dân thôn Măng Rao, đến năm 2005 bàn giao tài sản cho Ngành điện quản lý, vận hành. Năm 2015, đường dây và trạm được nâng cấp cải tạo lên 03 pha thuộc dự án KFW do Ban QLDA Điện nông thôn thuộc Tổng Công ty điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra thực tế, vị trí trụ điện trên vẫn đảm bảo an toàn trong vận hành, hệ thống chống sét bảo vệ tại trạm vẫn đảm bảo trị số cho phép theo quy định.

Hiện nay ngành điện chưa có kinh phí để di dời trụ điện nói trên. Về lâu dài, khi hộ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà cửa, Điện lực sẽ khảo sát, xin cấp trên phân bổ nguồn kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện nhằm giải quyết kiến nghị của bà con nhân dân.

**4. Cử tri thôn 14A xã Đăk Pék kiến nghị:** *Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei bổ sung thêm 4 trụ điện tại khu vực nhà ông Ân Ước vì hiện nay các hộ ở khu vực này ở cách xa trụ điện khó khăn trong việc kéo dây điện sinh hoạt và không đảm bảo an toàn*

\* **Trả lời:** Qua khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị, hiện khu vực trên có khoảng 10 hộ dân đang kéo điện về nhà sử dụng cách trụ cuối hạ thế thuộc đường dây hạ thế sau TBA Xí Nghiệp Gỗ, chiều dài khoảng 200 mét. Điện lực đã đăng ký danh mục đầu tư xây dựng năm 2025 gửi Công ty Điện lực Kon Tum (*Công văn đăng ký số 1006/BC-ĐLĐGL ngày 12 tháng 12 năm 2023*). Hiện tại đang chờ cấp trên thẩm tra, phê duyệt danh mục, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện để giải quyết nhu cầu của bà con Nhân dân.



**PHẦN II**  
**KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU**  
**KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHÓA XV**

**I. Đối với thị trấn Đăk Glei:**

**1. Cử tri Y Thi, thôn 16/5; Cử tri Nguyễn Tri Phương, thôn 16/5:** UBND huyện quyết định Quy hoạch Khu trung tâm Chợ thị trấn từ năm 2005 đến nay (có điều chỉnh nhiều lần) dự án vẫn còn treo chưa triển khai quy hoạch đã gây khó khăn cho một số gia đình sau chợ trong việc làm nhà, sửa nhà, người dân muốn xây dựng nhà ở lâu dài, ổn định. Bên cạnh đó cứ mỗi mùa mưa thường xảy ra ngập lụt gây ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vậy việc Quy hoạch đất còn bao lâu nữa? Đề nghị UBND huyện trả lời bằng văn bản, có thời gian cụ thể rõ ràng cho người dân biết, có phương án giải quyết để người dân ổn định nhà ở?

\* **Trả lời:** Hiện nay quy hoạch vùng tỉnh Kon Tum đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức lập quy hoạch vùng huyện trong năm 2024 để làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Đăk Glei đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 sau tổ chức lấy ý kiến thống nhất của nhân dân, và các tổ chức chính trị xã hội (trong đó án quy hoạch sẽ xem xét lập phương án điều chỉnh các lô đất khu trung tâm chợ thị trấn hiện nay). Trong thời gian UBND huyện lập quy hoạch vùng huyện và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đề nghị các hộ dân nằm trong khu vực quy hoạch giữ nguyên hiện trạng và không coi nói xây dựng các công trình trái phép khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

**2. Cử tri Nguyễn Duy Hưng, Thôn Đăk Dung:** Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí điện đường tại khu vực từ cầu Đăk Dung đi Thôn Đông Sông.

\* **Trả lời:** Đoạn đường từ nhà ông Hà Sỹ Thử thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei đến Cầu treo thôn Đăk Dung với chiều dài đoạn đường là **900m** hiện nay đã có các trụ điện của điện lực huyện nhưng chưa có điện chiếu sáng công cộng do nguồn kinh phí UBND huyện còn hạn hẹp nên chưa bố trí được đường điện chiếu sáng công cộng nêu trên.

**3. Cử tri Nguyễn Lâm Vỹ, thôn Đăk Xanh:** Tại sao thu đất của gia đình tôi mà không thu đất của các hộ khác. Đã hứa làm bì đồ liền kề, giờ vẫn chưa giải quyết cho gia đình? Mỗi lần tiếp xúc cử tri đều báo có văn bản trả lời nhưng tới giờ tôi vẫn chưa nhận được 1 văn bản nào? Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết cho gia đình tôi.

\* **Trả lời:** UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn cung cấp toàn bộ các văn bản trả lời qua các đợt tiếp xúc cử tri đối với ông Nguyễn Lâm Vỹ và sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Lâm Vỹ theo quy định khi đủ điều kiện. Ngày 27/2/2024, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Lâm Vỹ về các nội dung trên theo ý kiến cử tri và ông Nguyễn Lâm Vỹ đã thống nhất.

**4. Cử tri A Lương, thôn Đăk Ra:** Đề nghị huyện bố trí đầu tư nâng cấp đường DH83 (Đoạn qua Thị trấn từ hộ Lê Văn Quân đi vào xã Đăk Nhoong) và hệ thống thoát nước thôn Đăk Ra (Đoạn nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt đi qua thôn Măng Rao). Đã ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết.

\* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian

sắp tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh và Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng công trình và đề xuất UBND huyện phân bổ kinh phí đầu tư nâng cấp.

## **II. Đối với xã Đăk Man:**

**1. Cử tri A Ngun, thôn Đông Nây:** *Hiện nay, ở khu tái định cư nói riêng và một số địa điểm trên địa bàn xã như đoạn ngã ba Đăk Tả, Thác Chè... trạm phát sóng điện thoại rất yếu. Đề nghị các cấp quan tâm, mở rộng diện tích phủ sóng và nâng cao chất lượng mạng viễn thông để các hộ dân trao đổi thông tin kịp thời.*

### **\* Trả lời:**

Nhà mạng Vinaphone đã thực hiện đo kiểm chất lượng phát sóng 2G/3G/4G tại ngã ba Đăk Tả, thác Đăk Chè, thôn Đông Nây, kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng phát sóng Vinaphone tại các khu vực này rất tốt.

Nhà mạng Viettel đã tiến hành đo kiểm tra chất lượng phát sóng tại khu vực thác Đăk Chè và ngã 3 Đăk Tả. Kết quả kiểm tra tại khu vực ngã ba Đăk Tả sóng 2G/3G/4G của nhà Viettel ổn định. Tại khu vực thác Đăk Chè, sóng Viettel chất lượng không đảm bảo, hiện nay đơn vị đang liên hệ với hộ gia đình để thuê đất và làm các thủ tục để lắp đặt trạm phát sóng.

Nhà mạng MobiFone đã thực hiện đo kiểm chất lượng phát sóng 2G/3G/4G tại ngã ba Đăk Tả, thác Đăk Chè. Kết quả kiểm tra cho thấy tại khu vực ngã 3 Đăk Tả có sóng, nhưng do địa hình lồi nên đôi khi sóng yếu; tại khu vực thác Đăk Chè chưa có sóng của nhà mạng MobiFone và nhà mạng cũng chưa có kế hoạch phát sóng tại khu vực này.

Trước mắt, để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đề nghị bà con cử tri có thể thực hiện chuyển đổi sang sử dụng mạng di động của nhà mạng khác có chất lượng phát sóng tốt hơn.

Giải pháp khắc phục trong thời gian tới: Trong năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục rà soát khu vực đông dân cư (>50 hộ), đã có điện lưới mà chưa có sóng điện thoại di động (3G, 4G). Tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh, đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét bổ sung khu vực thụ hưởng viễn thông công ích. Đồng thời, tạo điều kiện để các Doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng.

**2. Cử tri Y Nêu thôn Măng Khên:** *Ngày 31/8/2021 UBND xã Đăk Man có mời hộ gia đình tôi và 5 hộ gia đình khác để vận động cho mượn đất tại Km 1414+500 đường Hồ Chí Minh để trưng dụng đất của các hộ tạo mặt bằng làm bãi đậu xe; Xây dựng công trình tạm (nhà chò) phục vụ cho công tác phòng, chống COVID-19 của tỉnh. Đến nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, chốt không còn hoạt động nữa. Đề nghị các cấp quan tâm, xem xét trả lại đất cho gia đình để phục vụ vào mục đích cá nhân của gia đình.*

**\* Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về thông tin và tình hoạt động Chốt kiểm dịch số 02 Đèo Lò xo:

- Chốt kiểm dịch số 02 Đèo Lò xo, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (chốt kiểm dịch covid 19) được UBND huyện thực hiện đầu tư tại các Quyết định Số 980/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Chốt kiểm dịch số 2; Hạng mục nhà ở và Quyết định Số 1001/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình mở rộng cơ

sở vật chất tại chốt kiểm dịch số 2 Đèo Lò so bao gồm các Hạng mục chủ yếu sau: Nhà ở, và các hạng mục phụ trợ như: Chốt giao thông, nhà chờ lái xe, bãi đậu xe, mái che, khu vệ sinh.

- Đến thời hiện tại Chốt kiểm dịch số 02 Đèo Lò đã dừng hoạt động vì theo “*Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007*”, như vậy chốt Chốt kiểm dịch số 02 Đèo Lò đã hết đảm là cơ sở phục vụ phòng chống dịch covid 19.

Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp với UBND xã Đăk Man kiểm tra thực địa đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý tài sản Tài sản đầu tư từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng chống dịch, và trả lại diện tích đất đã mượn của người dân.

### **3. Cử tri A Vĩnh, thôn Đông Lóc:**

- *Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác của huyện hiện nay khu vực bãi rác có mùi hôi thối và phát sinh nhiều ruồi bay vào nhà dân gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.*

\* **Trả lời:** Bãi rác Trung tâm huyện Đăk Glei đã thường xuyên được san ủi vệ sinh vào hồ chứa và xử lý đốt, chôn lấp theo định kỳ không để rác vung vãi dọc theo tuyến đường vào bãi chứa rác. Tuy nhiên, vẫn còn mùi hôi thối và có hiện tượng ruồi muỗi bay vào nhà dân. Vì vậy, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện tăng cường phun thuốc hóa chất xử lý giảm thiểu ô nhiễm khu vực bãi rác.

- *Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Công ty khai thác đá Đức Tiến có biện pháp khắc phục tình trạng xay đá có bột đá bay dính vào hoa màu của người dân làm cây cối hoa màu không phát triển được.*

\* **Trả lời:** Ngày 23/02/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Đăk Man, thôn Đông Lóc và các hộ dân tiến hành kiểm tra thực tế theo nội dung kiến nghị của cử tri A Vĩnh. Tại thời điểm kiểm tra một số vị trí đất nông nghiệp của người dân như hộ Y Dốc, Y Giảng và của ông A Vĩnh có hiện tượng cây cối hoa màu bám bụi từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty, tuy nhiên cũng chưa gây ra hiện tượng chết cây cối hoa màu.

Sau buổi làm việc, Xí nghiệp xây dựng Đức Tiến đã phối hợp cùng UBND xã Đăk Man, Trưởng thôn Đông Lóc làm việc và hỗ trợ với các hộ gia đình bị ảnh hưởng là Y Dốc 8.000.000 đồng, Y Giảng 3.000.000 đồng, A Vĩnh 2.500.000 đồng; các hộ gia đình đã thống nhất và nhận tiền hỗ trợ.

Đồng thời, về phía Xí nghiệp xây dựng Đức Tiến cam kết và đã có giải pháp khắc phục (*tăng cường phun sương, phun nước,...*) để hạn chế bụi, bột đá phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến hoa màu của người dân trong quá trình khai thác chế biến khoáng sản.

### **III. Đối với xã Đăk Long:**

**Ý kiến của cử tri A lãnh thôn Đăk Xây:** *Có 3 hộ dân thôn Đăk Xây (A Quyển, Y Xao, Hà Đình Tỏi) ý kiến cuối năm 2023 Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Đăk Glei triển khai thi công xây dựng khu tái định cư cho những hộ dân người Lào nhập*

tích tại thôn Măng Tách, có chôn 4 trụ điện tại đất của gia đình chúng tôi (4 trụ đôi), Ban xây dựng cơ bản chưa làm việc với gia đình và phương án hỗ trợ cho gia đình chúng tôi. Đề nghị UBND huyện, quan tâm Chỉ đạo Ban quản lý xây dựng cơ bản làm việc cụ thể với gia đình và hỗ trợ cho gia đình theo quy định hiện hành.

\* **Trả lời:** UBND huyện xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tổ chức kiểm tra tại thực địa việc thi công hệ thống điện phục vụ cho Dự án di dân tự do tại điểm thôn Măng Tách xã Đăk Long. Trong quá trình thi công chôn trụ điện có làm ảnh hưởng đất của các hộ dân, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp, làm việc với các hộ dân thống nhất phương án hỗ trợ và đã hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, cụ thể: Hộ Y Sao: 1.200.000 đồng; Hộ Hà Đình Tỏi: 2.400.000 đồng; Hộ Y The 1.200.000 đồng. Các hộ dân đã thống nhất mức hỗ trợ tiền, vị trí chôn trụ điện và không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

#### **IV. Đối với xã Xốp:**

**Ý kiến của cử tri A Đoàn, Thôn Xốp Dùi:** Đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh chi trả tiền khoán nuôi bảo vệ rừng từ năm 2020 với số tiền 89 triệu đồng đến nay chưa giải quyết.

##### **\* Trả lời:**

- Năm 2020 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thực hiện giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng cho cộng đồng thôn Xốp Dùi, xã Xốp với diện tích là **1.762,53 ha**; đơn giá khoán là **400.000 đ/ha/năm** (thành tiền: **1.762,53 ha x 1.762,53 ha = 705.012.000 đồng**).

- Trong năm 2020 đơn vị đã chi trả cho cộng đồng thôn Xốp Dùi theo đơn giá là **350.340 đ/ha<sup>5</sup>** (thành tiền: **1.762,53 ha x 350.340 đ/ha = 617.484.670 đồng**); như vậy đơn giá còn phải chi trả trên 01 ha rừng cho cộng đồng thôn Xốp Dùi là **400.000đ - 350.340đ = 49.660 đ/ha**.

- Số tiền còn lại đơn vị phải chi trả cho cộng đồng thôn Xốp Dùi theo hợp đồng là: **1.762,53 ha x 49.660đ/ha = 87.527.240 đồng**.

- Để kịp thời thanh toán đầy đủ tiền công nhận khoán bảo vệ rừng năm 2020 cho các cộng đồng nhận khoán theo hợp đồng, ngày 19 tháng 5 năm 2021, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn Ngân sách Nhà nước để hỗ trợ đơn vị thanh toán đủ số tiền công nhận khoán mà đơn vị còn thiếu đối với các cộng đồng nhận khoán<sup>6</sup>; ngày 25 tháng 6 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1682/SNN-KH đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021<sup>7</sup>; ngày 02/7/2021, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 13/LN:STC-SNN đề nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021<sup>8</sup>; ngày 28 tháng 9 năm 2021 UBND tỉnh Kon Tum đã có

<sup>5</sup> Thông báo số 227/TB-QBVPTR, ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng V/v chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

<sup>6</sup> Tờ trình số 16 /TTr-BQL, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của BQL Khu bảo tồn Ngọc Linh về việc V/v xin bổ sung nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi trả tiền khoán bảo vệ rừng năm 2020

<sup>7</sup> Văn bản số 1682/SNN-KH, ngày 25/6/2021 của Sở NN&PTNT V.v phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021

<sup>8</sup> Văn bản số 13/LN: STC-SNN, ngày 02/7/2021 của Sở Tài chính, Sở NNPTNT về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021

văn bản 3471/UBND-NNTN<sup>9</sup> đề nghị Bộ NN&PTNT; Bộ Tài chính cho phép địa phương sử dụng kinh phí Trung ương bổ sung bổ sung mục tiêu năm 2021 còn lại để chi trả tiền nhận khoán bảo vệ rừng còn thiếu của các cộng đồng nhận khoán. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến hết năm 2023 UBND tỉnh chưa cấp kinh phí cho đơn vị để chi trả.

- Ngày 03 tháng 01 năm 2024, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tiếp tục đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để đơn vị thanh toán tiền nhận khoán cho các cộng đồng nhận khoán<sup>10</sup>; tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa phân bổ nguồn kinh phí nên đơn vị chưa có cơ sở thực hiện.

- Khi có chủ trương của UBND tỉnh về bổ sung nguồn Ngân sách Nhà nước để hỗ trợ chi trả tiền công nhận khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng nhận khoán, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên sẽ tiến hành chi trả hết số tiền nhận khoán bảo vệ rừng năm 2020 cho cộng đồng thôn thôn Xốp Dùi theo hợp đồng đã ký kết.

## V. Đối với xã Đăk Môn

**1. Cử tri A Miền, Thôn Măng Lon:** *Đề nghị UBND huyện xem xét, làm đường giao thông nội thôn từ thôn Măng Lon ra tới Trường THCS xã Đăk Môn để thuận lợi cho con em học sinh đi học.*

\* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Môn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng công trình và đề xuất UBND huyện phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng.

**2. Cử tri A Thọ, Thôn Măng Lon:** *Đề nghị UBND huyện xem xét, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chưa có việc làm ổn định.*

\* **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để tăng năng suất lao động, chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Thời gian qua, UBND huyện đã giao Phòng Lao động - TB&XH phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định; Năm 2023 đã tuyển sinh đào tạo được 10 lớp với 330 học viên, trong đó: Nghề Nông nghiệp có 08 lớp với 267 học viên; Nghề Phi Nông nghiệp có 02 lớp với 63 học viên. Người lao động sau khi hoàn thành khóa đào tạo đều tự tạo việc làm cho bản thân, nâng cao tay nghề, áp dụng được khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, xã Đăk Môn năm 2023 không đăng ký nhu cầu mở lớp đào tạo nghề cho lao động địa phương.

- Ngày 07/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã ban hành Công văn số 2687/UBND-LĐT BXH về việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Glei; trong đó giao UBND các xã, thị trấn: Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản

<sup>9</sup> Văn bản số 3471/UBND-NNTN, ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đề xuất sử dụng kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

<sup>10</sup> Tờ trình số 02/TTr-BQL, ngày 03 tháng 01 năm 2024 của BQL Khu bảo tồn Ngọc Linh về việc V/v xin bổ sung nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi trả tiền khoán bảo vệ rừng năm 2020

xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; Tuyên truyền, tư vấn cho người lao động lựa chọn học nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Thống kê người lao động có nhu cầu học nghề trên địa bàn và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn.

- Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Đồng thời, triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề của địa phương theo quy định; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về công tác dạy nghề trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân; khảo sát, tuyển chọn đối tượng, lựa chọn nghề đào tạo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương....

- Đề nghị UBND xã Đăk Môn quan tâm công tác tuyên truyền, tư vấn cho người lao động lựa chọn học nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Thống kê người lao động có nhu cầu học nghề, xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn gửi về UBND huyện; Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; Đồng thời, tạo điều kiện cho người học nghề tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng tại địa phương theo quy định; giúp người lao động tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc tạo việc làm sau học nghề; Lập danh sách theo dõi, thống kê số người đã học nghề, số người có việc làm sau học nghề theo từng lĩnh vực, số hộ thoát nghèo, số hộ trở thành hộ khá, số người chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ sau học nghề trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền huyện trả lời, giải quyết trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

***Nơi nhận:***

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Ban Pháp chế HĐND huyện (đ/b);
- Ban Tiếp công dân huyện (t/dõi);
- Các Phòng ban chuyên môn cấp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Sum**